



hiệp thông & PHỤC VỤ

TUẦN TIN CỘNG ĐOÀN CHỨA KITÔ PHỤC SINH

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210 |

website: cdcktpsstockton.com - facebook: cdcktps stockton

28-8
2022

CHỨA NHẬT 22 thường niên



KHIÊM NHƯỜNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG

"Vi hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên." Lc 14:11

Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận dùng hình ảnh nước để huấn dụ cho các chủng sinh về đức khiêm nhường: "Khi ta ngồi lên ngai cao, nhiều người muốn đạp ta xuống; khi ta nằm xuống sát đất, nhiều người muốn nâng ta lên...Nước mưa rơi xuống trên những đỉnh núi cao sẽ chảy tuôn đi hết chẳng đọng lại giọt nào. Rốt cuộc, mọi dòng nước đều tuôn về chỗ trũng. Chính thế người ta thường nói: biển cả là mẹ của tất cả sông ngòi vì biển hạ mình thấp hơn mọi con sông".

Bài đọc 1, Sách Huấn Ca dạy rằng: "Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, con sẽ được đẹp lòng Chúa". Hạ mình là cách thế tốt nhất để gặp gỡ và đến với tha nhân. Con đường khiêm hạ là con đường Thiên Chúa đến với nhân loại. Qua sự khiêm hạ, con người đến với nhau và đến mọi nơi. Còn Chúa Giêsu nhắn nhủ: Ai nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên!"

PHỤC HƯNG LÒNG SÙNG MỘ

CHỨA THÁNH THỂ



BÍ TÍCH THÁNH THỂ ĐANG CÓ VỊ TRÍ NÀO TRONG ĐỜI SỐNG TÔI? KHI THAM DỰ THÁNH LỄ, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA TÔI CÓ THỰC SỰ DIỄN TẢ LÒNG TIN VÀ YÊU ĐỐI VỚI CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ?

THÁNH LỄ CÓ THỰC ĐANG LÀ "CHÓP ĐÌNH" VÀ "NGUỒN MẠCH" ĐỜI SỐNG CỦA TÔI

CỘNG ĐOÀN CHỨA KITÔ PHỤC SINH

LMQN Phaolô Trần Đức Hùng (714)487-7946

Chủ Tịch BCH:

Giuse Nguyễn Quang (209)403-3747

Phụng Vụ:

Giuse Thạch Minh Châu (209)601-2001

Huấn Giáo Thiếu Nhi & Việt Ngữ:

Sr. Therese Nguyễn Thanh Tuyền (209)932-9070

Huấn Giáo Dự Tông:

Maria Bùi Thuý (209)507-2882

Bí Tích Rửa Tội:

Maria Cao Kim Yến (209)608-2226

Bí Tích Hôn Phối:

Têrêsa Nguyễn Trần Trân (209)954-6554

8 GIÁO KHÓM

TK CTTỬ ĐẠO VN Phêrô Cao Thái Nguyên: 209-922-4577

TK GIOAN BAOTIXITA Giuse Nguyễn Thiện: 209-662-0903

TK GIUSE Micae Đỗ Đình Trung: 209-423-0627

TK LAVANG Antôn Đặng Hữu Lợi: 209-487-2772

TK MÃN CÔI Maria Huỳnh Giàu Jennifer: 209-712-5643

TK MÔNG TRIỆU Giacôbê Lê Lộc: 209-337-8444

TK PHÊRÔ Phêrô Trần Trọng Tài: 209-954-8833

TK THÁNH TÂM Giuse Hoàng Văn Trung: 209-915-4049

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH

THÁNH LỄ CHỨA NHẬT

THỨ BẢY (lễ Chúa Nhật): 6:00pm

CHỨA NHẬT: 8:00am và 10:00am

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG

THỨ HAI tới THỨ TƯ: 7:00am (tại St. Luke)

THỨ NĂM và THỨ SÁU: 6:30pm (tại Trung Tâm)

THỨ BẢY: 8:15am (tại Trung Tâm)

CHẦU THÁNH THỂ

THỨ NĂM và THỨ SÁU: 7:15pm (sau Thánh Lễ)

GIẢI TỘI

THỨ BA: 7:00pm (tại St. Luke)

THỨ NĂM tới CHÚA NHẬT: Nửa tiếng trước Thánh Lễ

RỬA TỘI

CHỨA NHẬT đầu tháng: sau Thánh Lễ 10am

HÔN PHỐI

Liên lạc với LMQN trước 6 tháng

T HIẾU ĂN: SỨC KHOẺ SUY YẾU
THIỆU THÁNH THỂ: ĐỨC TIN SUY YẾU

HÃY THAM DỰ THÁNH THỂ

KHÔNG BAO GIỜ BỎ THĂM DỰ LỄ CHỨA NHẬT
SIẾNG NANG THAM DỰ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG



CN 18-9-2022

CHÚA NHẬT 'LỜI CHÚA'

"Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con".

Lc 22:19

Qua lời đáng kinh ngạc của Ngài (Lc 22:19) mà Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã chọn là chủ đề cho CN LỜI CHÚA năm 2022, Chúa Giêsu muốn trao tặng chúng ta món quà cao quý là chính Ngài nơi bí tích Thánh Thể. Lời này cũng nhắc nhở đối tượng của Huấn Giáo không phải là bất cứ điều gì khác mà là chính Ngài. Vai trò của giáo lý viên tiên vàn là một môn đệ, người luôn muốn kề cận bên Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể và làm chứng cho người khác về mối tình thân mật này để họ cũng đến và gặp gỡ được Ngài nơi bí tích Thánh Thể. Nếu muốn trở nên một giáo lý viên hữu hiệu, bạn cần có một đức tin vững chắc vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô nơi bí tích Thánh Thể rồi bạn sẽ giúp họ đến quây quần bên bàn tiệc Thánh Thể mà gặp được Chúa Kitô.

- ✦ **CHÚA NHẬT LỜI CHÚA:** Ngày thừa tác viên, giáo lý viên & mọi tín hữu có giờ tiếp xúc thân cận và sâu xa với Chúa Giêsu Thánh Thể và Lời Chúa.
- ✦ **CHÚA NHẬT LỜI CHÚA:** Ngày thừa tác viên, giáo lý viên & mọi tín hữu tái cam kết lại *căn tính* của mình là *môn đệ*: luôn siêng năng tham dự, đắm mình kết hiệp với Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể và lắng nghe Lời Ngài.
- ✦ **CHÚA NHẬT LỜI CHÚA:** Ngày thừa tác viên, giáo lý viên & mọi tín hữu tái cam kết lại *sứ mệnh* của mình là *tông đồ*: sẵn sàng, quảng đại, nhiệt tình ra đi loan báo Tin Mừng chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.
- ✦ **CHÚA NHẬT LỜI CHÚA:** Ngày thừa tác viên, giáo lý viên & mọi tín hữu thực hành tính môn đệ đoàn của Chúa Kitô: quây quần bên thầy Giêsu để được dạy dỗ, hướng dẫn, nâng đỡ và sai đi.

CHÚA NHẬT 18-9-2022

CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

"Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con".

Lc 22:19



Giáo Hội tha thiết mời mọi tín hữu, đặc biệt các thừa tác viên và giáo lý viên dùng ngày này tiếp xúc với Lời Chúa và Thánh Thể để đào luyện mình trở nên tông đồ của Đức Kitô

PHỤC HƯNG LÒNG SÙNG MỘ CHÚA THÁNH THỂ



MỤC TIÊU

Quy tụ các cấp lãnh đạo các ban ngành, hội đoàn trong giáo xứ công đoàn để huấn luyện họ hiểu biết sâu xa và có được lòng say mê Thánh Thể.

HÀNH ĐỘNG

LÒNG SÙNG MỘ

- ✦ Tham dự Thánh Lễ ngày thường 1 lần 1 tuần với ý hướng 'thêm lòng sùng mộ Chúa Thánh Thể'.
- ✦ Tham dự Thánh Lễ tích cực: đọc trước bài đọc (Lời Chúa) của Thánh Lễ, đi sớm 5 phút trước giờ Thánh Lễ, thưa đáp, quỳ, ngời, đứng với trọn vẹn đức tin và lòng mến.
- ✦ Dành ít phút dâng tâm tình tạ ơn và yêu mến Chúa Thánh Thể ngay sau khi rước lễ.
- ✦ Hãy kính cẩn bái gối (hay cúi gập mình) chào Chúa Thánh Thể khi vừa bước vào Nhà Thờ hay khi ra Nhà Thờ.
- ✦ Siêng năng Châu Thánh Thể hoặc châu 1 giờ 2 lần mỗi tháng.
- ✦ Viếng Chúa Thánh Thể mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà thờ.
- ✦ Chuẩn bị xứng đáng trước khi Rước Lễ: giữ chay 1 tiếng trước Thánh Lễ hay lãnh nhận bí tích hoà giải.

HỌC HỎI

- ✦ Đọc và suy niệm về những đoạn Lời Chúa về Thánh Thể.
- ✦ Đọc và học hỏi về những khoản giáo lý về Thánh Thể.
- ✦ Tìm đọc những tài liệu, sách báo về đề tài Thánh Thể.
- ✦ Tham dự những buổi học hỏi về đề tài Thánh Thể.

CHỨNG TÁ

- ✦ Chia sẻ cho gia đình, bạn bè, người khác về Thánh Thể.
- ✦ Mời gọi gia đình, bạn bè, người khác tham dự các buổi cử hành phụng vụ Thánh Thể.
- ✦ Mời gọi gia đình, bạn bè, người khác tham dự các buổi học hỏi về Thánh Thể.



SIÊNG NĂNG ĐẾN VỚI THÁNH THỂ

"Định luật của tình bạn là họ luôn muốn ở bên nhau."

THÁNH TÔMA TIÊN SĨ



CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C 21/08/2022

BÀI ĐỌC I: Hc 3, 19-21. 30-31 (HI 17-18. 20. 28-29)
"Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa".
Trích sách Huấn Ca.

Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.

Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mằm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngẫm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan. *Đó là lời Chúa.*

ĐÁP CA

ÔI THIÊN CHÚA, DO LÒNG NHÂN HẬU, CHÚA ĐÃ CHUẨN BỊ CHỖ ĐỊNH CƯ CHO KẺ CƠ BẦN

- 1) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Đấng ngự giá qua hoang địa.
- 2) Là Cha kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt.
- 3) Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bần.

BÀI ĐỌC II: Dt 12, 18-19. 22-24a
"Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp

hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Đấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Đấng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu. *Đó là lời Chúa.*

Alleluia Alleluia!

**LẠY CHÚA, XIN HÃY PHÁN,
VÌ TÔI TÓ CHÚA ĐANG LẮNG TAI NGHE;
CHÚA CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI**

PHÚC ÂM: Lc 14, 1. 7-14

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời người dự tiệc cưới, người đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn người cũng được mời dự tiệc với người, và chủ tiệc đã mời người và người ấy, đến nói với người rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ người sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi người được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời người đến, nói với người rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ người sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại". *Đó là lời Chúa.*

Quyên Giáo

Q/G CHÚA NHẬT 21/08/2022: \$2,109.00

SỐNG ĐẠO LÀ THỰC THI LÒNG MẾN KI-TÔ GIÁO MỘT CÁCH TRỌN HẢO .



“Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 35).

Có thể nói nét chính yếu nhất của việc sống đạo của Ki-tô hữu, đó là thực thi lòng mến Ki-tô giáo. Mến Chúa yêu người luôn là giới răn quan trọng nhất. Thánh Phaolô đã tóm tắt trong câu ngắn ngủi này, “Yêu thương là chu toàn Lễ Luật vậy” (Rm 13,10). Thánh Gio-an cũng nhấn mạnh, “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa” (1Ga 4, 7). Việc yêu người luôn xuất phát từ lòng mến Chúa. Cho nên những ai tin theo Chúa thì không thể bỏ sót việc thực thi nhiệm vụ bác ái đối với tha nhân được. Việc sống đạo, hành đạo của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết tích cực phục vụ Đức Ki-tô trong anh em. Như Chúa đã phán, “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).

Chúng ta vẫn thường tự hào nói rằng “Đạo Công giáo là đạo-yêu”.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

CHÚA NHẬT 28-08-2022:

Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn sẽ có Buổi Họp vào lúc 2:00PM, Chúa Nhật 28-08-2022. Tại Hội Trường Thánh Giuse.

Kính Mời quý thành viên Hội Đồng Mục Vụ tham gia đông đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời,

Giuse NGUYỄN QUANG

Điều đó rất chính xác. Có nghĩa là Ki-tô hữu chúng ta phải là những người biết yêu và sống yêu. Chúa Giê-su cũng đã khẳng định chỉ những người yêu anh em mình thì mới xứng đáng là môn đệ của Chúa (x. Ga 13, 34-35). Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh, “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái: vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lễ Luật” (Rm 13,8).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều tín hữu giữ đạo nhiệt tình nhưng không sống đạo thiết tình. Họ coi một số việc đạo đức thực hành theo thói quen là quan trọng hơn việc thực thi giới luật yêu thương.

“Cứ thử xét cách dùng danh từ của nhà đạo chúng ta thì biết chúng ta đã quan trọng hóa cái gì: cái chính yếu hay cái phụ thuộc? Chúng ta gọi những việc cầu nguyện hay bí tích là những ‘việc đạo đức’. Điều đó khiến nhiều Ki-tô hữu lầm tưởng rằng cứ cầu nguyện hay lãnh nhận các bí tích cho nhiều là trở thành người đạo đức. Nhưng thật ra rất nhiều người làm được như vậy một cách rất gương mẫu, nhưng chẳng được mấy ai mến phục chỉ vì họ sống thiếu tình thương. Thực ra, đạo đức được thể hiện trong chính cuộc sống thường ngày: trong cách cư xử, cách làm việc, cách nói năng... Một người có đạo đức khác với những người không đạo đức chủ yếu ở trong chính cách họ cư xử, làm việc, nói năng... chứ không phải trong việc siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Vì thế, thiết tưởng khi chúng ta làm những bổn phận hằng ngày như làm ăn buôn bán, quét nhà nấu ăn giặt giũ, tiếp xúc nói chuyện cư xử với mọi người... nếu chúng ta làm với tinh thần yêu thương vị tha, thì chính khi làm như vậy là ta thực hiện những việc đạo đức. Việc cầu nguyện và các bí tích giúp ta có ơn Chúa, có sức mạnh để làm những việc ấy với tinh thần yêu thương của Chúa, chứ chúng không thay thế tinh thần yêu thương ấy” (Nguyễn Chính Kết, bài “Bản chất của Kitô giáo là tình yêu, cũng như bản chất của Thiên Chúa là tình yêu”, nguồn phongtraogiaodan.com)/.